

8 เหตุผลที่จะศึกษาใน แคนเบอร์รา

เมืองหลวงด้านการศึกษาของออสเตรเลีย



1

เมืองระดับโลกที่จะศึกษา & ใช้ชีวิต

เราคิดอย่างนั้นมานานแล้ว และเวลานี้โลกเห็นด้วยกับเรา แคนเบอร์ราได้รับการขนานนามอย่างสม่ำเสมอว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่ง และในปี 2018 ถูกจัดว่าเป็นเมืองดีที่สุดในโลกอันดับที่ 22 สำหรับนักศึกษาทั่วโลก

เมืองของเราเป็นมิตรและปลอดภัย พร้อมนักศึกษามีส่วนร่วมอย่างยิ่งในชุมชน และวัฒนธรรมที่มีความเป็นสากลของเรา

2

ทางเลือกการจ้างงานระหว่าง & หลังการศึกษา

ท่านจะเข้าถึงงานพาร์ทไทม์มากมาย การจัดงานให้ทำในอุตสาหกรรมต่างๆ และโอกาสที่จะเป็นอาสาสมัครอีกมาก ขณะที่ท่านกำลังศึกษาอยู่ ด้วยมีอุตสาหกรรมต่างๆที่น่าตื่นตาตื่นใจมากมาย พร้อมรายได้เฉลี่ยสูงสุดและการว่างงานต่ำสุดของออสเตรเลีย บัณฑิตของเราจึงมีผลการจ้างงานที่แข็งแกร่ง



#StudyCBR



3 เราเป็นเมืองหลวงด้านการศึกษาของออสเตรเลีย

ความแข็งแกร่งและคุณภาพของการศึกษาของเราได้รับการพิสูจน์แล้วกับมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับอย่างสูงห้าแห่ง (รวมถึงอันดับ 1 ในออสเตรเลีย) ตลอดจนทางเลือกที่โดดเด่นสำหรับโรงเรียนและการศึกษาวิชาชีพและการอบรม



5 สนุกสนานไปกับสิ่งดีๆ อย่างแล้วอย่างเล่า

พวกเรารักสนุก! ปฏิทินงานของเราเต็มไปด้วยนิทรรศการหอศิลป์ระดับโลก การแสดงคอนเสิร์ตและงานเทศกาลต่างๆ เป็นปกติ แคนเบอร์รามีวัฒนธรรมการทานอาหารและการดื่มกาแฟที่น่าตื่นเต้นมีชีวิตชีวา เขียวมาดื่มกาแฟหรือทานอาหารจากนิกซงกาแฟและเชฟที่ได้รับรางวัลของเรา



7 ที่พักที่ได้รับประกัน

ด้วยการที่นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีมากกว่าร้อยละ 90 ได้รับการเสนอที่พักที่ได้รับประกันในวิทยาเขต เราจึงสามารถลดความเครียดจากการโยกย้ายมาอยู่เมืองใหม่



4 วางแผนวันหยุดสุดสัปดาห์ของท่าน

เราเป็นชุมชนสำหรับการบันเทิงและการอาสาสมัครที่กระฉับกระเฉงที่สุดของออสเตรเลีย ทะเลสาบและลู่จักรยานจะประทับใจท่าน เช่นเดียวกับการเข้าถึงภูมิทัศน์ชนบทที่กว้างใหญ่ไพศาลที่ไม่เคยมีมาก่อน ชายหาดเก่าแก่ดั้งเดิมและลานสกีที่ดีที่สุดของออสเตรเลีย – ทั้งหมดนี้อยู่แค่เอื้อม



6 ที่ว่างสำหรับหายใจ

ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนในแคนเบอร์รา เพียงแค่เดินหรือลู่จักรยานนิดเดียว ก็ถึงทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ หรือเขตสวน โดยพื้นที่ของเอซีทีเป็นพื้นที่โล่งกว้างจริงๆ กว่าร้อยละ 70 เมื่อนี้จะใช้พลังงานหมุนเวียนร้อยละ 100 ภายในปี 2020 และองค์การอนามัยโลกยกย่องว่าแคนเบอร์ราเป็นเมืองหลวงสะอาดหนึ่งในสามสำหรับคุณภาพของอากาศในปี 2017



8 เมืองที่ดีที่สุดอันดับ 3 ของโลกที่จะไปเยือน

ผู้เชี่ยวชาญการท่องเที่ยวของโลกชั้นนำ Lonely Planet ชนานามแคนเบอร์ร่าว่าเป็นเมืองน่าเที่ยวที่สุดอันดับสามในปี 2018 ท่านจะสนุกสนานกับการสำรวจตัวเมืองและบริเวณแวดล้อมกับเพื่อนและครอบครัวของท่าน เมื่อท่านมาพักอยู่ที่นี้

